



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192898>



โควิดวันนี้ 14/9/64 เสียชีวิตเพิ่ม 136 ศพ ติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย

อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 11,786 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,377,679 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,738 ราย ดับเพิ่ม 136 ศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564 มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย แยกเป็นทั่วไป 11,515 ราย และจากเรือนจำ/ที่ตักขัง 271 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,738 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 1,377,679 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 136 ศพ.





ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

สำรวจความยินยอม จัดวัคซีนนักเรียน "ไฟเซอร์" 12-18 ปี ลุ้นได้เปิดเทอม

ข่าวดีเริ่มทยอยมา ล่าสุด กระทรวงศึกษาฯ จับมือ "สาธารณสุข-มหาดไทย" จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.-นศ. ในสังกัดกว่า 4.5 ล้านคน รับผิดชอบ 2 ที่อาจได้กลับไปเรียนตามปกติ โดยล็อตแรกที่สั่งซื้อจะถึงไทย 2 ล้านโดส 29 ก.ย.นี้ คาดเริ่มฉีด ต.ค. ขณะเดียวกัน เร่งรณรงค์ให้สาวท้องมาฉีดวัคซีน ตั้งเป้าในเดือนนี้ ต้องฉีดให้ได้ 1 แสนคน หลังอัตราติดเชื้อโควิด-19 แล้วอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตพุ่ง ส่วนผู้ป่วยมะเร็ง ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วอาจต้องบูสต์เข็ม 3-4 ขณะที่ ศบค.ใจชื้น ยอดติดเชื้อโควิด-ตายรายวันจ่อเริ่มขาลง แต่คนท้องยังดับต่อเนื่อง ล่าสุดที่กำแพงเพชรตายแล้วถึงรู้ว่าติดเชื้อ รวมถึงยังห่วงหลังผ่อนคลายบางกิจกรรมผู้ติดเชื้ออาจติดกลับ เหตุพบติดเชื้อจาก "งานศพ-ตลาด" มาไม่หยุด วอนทุกคนการ์ดอย่าตก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยเริ่มมีแนวโน้มดี เมื่อยอดติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดต่ำลงเป็นครั้งแรกของเดือน ก.ย. ขณะเดียวกัน โอกาสที่เด็กๆจะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนตามปกติก็เริ่มชัดเจนขึ้นด้วย

ฉีดไฟเซอร์ นร. 4.5 ล้านคน

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ร่วมแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดย น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า จากการทำงานร่วมกันของ ศธ.กับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เบื้องต้นมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1.แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปี จนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด โดยจะอนุโลมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย จะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี โดยในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัดก่อน ตั้งเป้าหมายให้ทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน ซึ่งที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ อนุมัติในหลักการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดกว่า 4.5 ล้านคน

ให้ผู้ปกครองยินยอมก่อนฉีด

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุ 12-17 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ตนมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแบบสำรวจความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว คาดว่าปลายเดือน ก.ย.นี้ จะได้ข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนได้ ส่วนการเปิดภาคเรียนของกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษาที่มีอายุยังไม่ถึง 12 ปี ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนไลน์ ออนติมานด์ และออนแฮนด์ รวมถึงการสลับวันมาเรียนและจำกัดจำนวนนักเรียน ขณะเดียวกันพื้นที่ไหนที่ชุมชนปลอดภัย ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

1 พ.ย.มีลุ้นได้เปิดเทอม 2

ขณะที่นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัด สพฐ.จะเปิดเรียนพร้อมกันวันที่ 1 พ.ย.นี้ ดังนั้นหากจะเปิดเรียนก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เด็ก 2.9 ล้านคน และครู บุคลากรทางการศึกษาที่เหลืออีกประมาณ 2 แสนกว่าคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป พร้อมกับดูแลสุขภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยว่ามีการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ หากไม่มี น่าจะเปิดเรียนได้ ส่วนกรณีผู้ปกครองไม่ยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนก็ต้องยอมรับในมาตรการที่ทางโรงเรียนกำหนดหากต้องการมาเรียนที่โรงเรียน เช่น อาจต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนมาเรียน หรือหากต้องการเรียนแบบออนไลน์ที่บ้านก็ได้ ทางโรงเรียนพร้อมจัดให้ได้ สพฐ.จะไม่ไปบังคับ แต่จะจัดให้ตามความต้องการ สำหรับครูที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตั้งแต่เดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.ครูที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้วจะให้ฉีดบูสเตอร์เข็มที่ 3 หรือแม้แต่ฉีดซิโนแวค 1 เข็มไปแล้วจะให้ฉีดไขว้วัคซีนตัวอื่นไปพร้อมๆ กับการฉีดให้นักเรียน ดังนั้นหากเป็นไปได้ตามแผนนี้การเปิดเทอมที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ มีความเป็นไปได้สูง

มั่นใจไฟเซอร์มีเพียงพอ

ด้าน นพ.โอภาสกล่าวว่า การฉีดวัคซีนมีเรื่องที่จะต้องคำนึงอยู่ 2 ประการ คือ 1.ประสิทธิภาพของวัคซีน และ 2.คุณภาพของวัคซีน วัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับคนไทย ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขณะนี้เรามีวัคซีนที่ อย.อนุมัติให้ฉีดในเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป คือวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 30 ล้านโดส เพียงพอต่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างแน่นอน ตนขอชี้แจงต่อผู้ปกครองว่าวัคซีนที่นำมาฉีดนั้นเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สด. และ ศส.จะร่วมกันดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยวัคซีนไฟเซอร์จะทยอยเข้ามาในช่วงปลายเดือน ก.ย.รอบละ 2 ล้านโดส

ไฟเซอร์ลอตแรกถึงไทย 29 ก.ย.

ส่วนที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการจัดหาและการฉีดวัคซีนช่วงเดือนตุลาคม 2564 ว่าไทยสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส จะเข้ามาวันที่ 29 ก.ย.นี้ก่อน 2 ล้านโดส เมื่อมาถึงต้องส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิต (Lot Release) ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทางบริษัทไฟเซอร์มีการทำเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ วัคซีนมาแล้วล่วงหน้า สำหรับที่เหลือจะทยอยส่งจนครบภายในสิ้นปี 2564 ดังนั้น ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จะมีวัคซีนเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่จำนวนการฉีดวัคซีนเราเคยฉีดได้มากกว่า 9 แสนโดสต่อวันหากมีวัคซีนมากพอ คาดว่าสามารถจัดได้ตามเป้าหมาย

ได้แอสตราคริบให้กระตุ้นต้นปี 65

นายอนุทินกล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์คือ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป คณะกรรมการวิชาการกำลังหาข้อสรุป คาดว่าไม่มีปัญหา เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับฉีดตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว ส่วนในผู้ใหญ่อาจใช้ฉีดเป็นเข็ม 2 หรือเข็ม 3 โดยการจัดเข็ม 3 จะเริ่มช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่รับแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันสูงอยู่แล้ว จะฉีดเข็ม 3 ในเวลาที่เหมาะสมอาจเป็นต้นปี 2565 เป็นต้นไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

ผู้ป่วยมะเร็งจ่อบุสต์เข็ม 3-4

ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์รามธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปทุกช่วงอายุ ที่อยู่ระหว่างการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 60-80 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป 200 คน โดยศึกษาผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ผลวิจัยเบื้องต้นเมื่อตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดของผู้ป่วยมะเร็งพบว่าขึ้นไม่ค่อนยติเท่ากลุ่มประชากรทั่วไป ขณะนี้กำลังศึกษาถึงการให้วัคซีนเข็ม 3 จากนั้นคณะผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายว่า ในผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการฉีดเข็ม 3 หรืออาจจะต้องเพิ่มเข็ม 4 ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างยิ่ง คาดผลวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์อีก 2 เดือน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยากเน้นย้ำผู้ป่วยมะเร็งจะต้องดูแลตนเองให้ดี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา เนื่องจากโดยธรรมชาติผู้ป่วยมะเร็งมีภูมิที่ต่ำอยู่แล้ว ยิ่งอยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี ภูมิอาจลดลง ดังนั้น หากมีโอกาสได้รับวัคซีนต้องรีบฉีด คนที่ดูแลอยู่ที่บ้านต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งไม่นำโควิดมาให้ผู้ป่วย ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนไข้ยิ่งย่ำแย่ขึ้น

ตั้งเป้าฉีดวัคซีนคนท้อง 1 แสนคน

ขณะเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เปิดงานเดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “1 เดือน 1 แสนราย” ที่กระทรวงสาธารณสุขว่า ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับวัคซีนเร็วที่สุดปัจจุบันทั่วประเทศมีประมาณ 5 แสนคน ขณะนี้ฉีดได้ประมาณ 5.5 หมื่นคน กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกันรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดโดยเร็วและครอบคลุมมากขึ้น ตั้งเป้าว่าในเดือน ก.ย.นี้ต้องฉีดให้ได้ถึง 1 แสนคน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ฉีดวัคซีนได้มากและครอบคลุมที่สุด โดยพื้นที่ที่ยังกังวลคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าที่อื่น มาจากปัจจัยวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา แม้จะรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ แต่ภาพรวมมีข้อจำกัดเยอะมาก ทั้งตัวหญิงตั้งครรภ์ที่ยังกลัววัคซีน กังวลจะมีผลต่อลูกที่เกิดมาหรือไม่ และยังไม่มีปัญหาบางส่วนไม่ได้ฝากครรภ์ ขณะนี้เร่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำความเข้าใจในพื้นที่ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ามาในระบบ หรือไม่เข้ามาก็ต้องทำเชิงรุกไปฉีดให้ถึงที่ ที่สำคัญอย่าให้เขาต้องรอ ต้องให้เขาเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด

แม่มีภูมิต้านทานลูกก็ได้ด้วย

ขณะที่ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน เพราะถ้าเป็นโรคแล้วจะหนักกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ มีโอกาสเข้าไอซียูสูงกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ 5 เท่า และหากเทียบระหว่างตั้งครรภ์ด้วยกัน คนตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่ามาก แอมทารกมีโอกาสดูดก่อนกำหนด และมีโอกาสที่ทารกจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตั้งแต่อายุน้อย ดีที่สุดคือหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถ้าได้รับเชื้อจะต้องทำให้อาการป่วยน้อยที่สุด วัคซีนมีความปลอดภัยสูง ทำให้เมื่อซึ่งน้ำหนักแล้วประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงติดเชื้อ และอาการข้างเคียงจากวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์โดยทั่วไปจะน้อยกว่าหญิงไม่ตั้งครรภ์ เพราะภาวะตั้งครรภ์ทำให้ปฏิกิริยาต่อวัคซีนลดน้อยลงไป แต่การปฏิบัติตัวก่อนไปรับวัคซีน ต้องทำตัวให้พร้อม พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ และไปรับวัคซีน รับประทานวิตามินซี เพราะภูมิต้านทานเกิดขึ้นเร็ว ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันได้เร็ว ภูมิต้านทานผ่านสายสะดือที่จะส่งไปถึงทารกในครรภ์จะยิ่งสูงมากขึ้น และภูมิต้านทานจะออกในน้ำนมแม่ด้วย เพราะฉะนั้น ลูกออกมากินนมแม่ก็ได้รับภูมิต้านทานด้วย เป็นการป้องกันทั้งแม่และลูก



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

สถานการณ์โควิดเริ่มซาลง

สำหรับภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ วันที่ 13 ก.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,583 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 12,409 คน จากเรือนจำ 163 คน และมาจากต่างประเทศ 11 คน หายป่วยเพิ่ม 16,304 คน อยู่ระหว่างรักษา 132,113 คน อากาศหนัก 4,096 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 835 คน เสียชีวิตเพิ่ม 132 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 69 คน จำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 คน ที่ จ.กำแพงเพชร เสียชีวิตที่บ้าน 1 คน ที่ จ.ตาก เป็นชาวเมียนมา พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน กทม. 23 คน มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,394,756 คน ยอดหายป่วย สะสม 1,248,158 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,485 คน สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. 3,329 คน ชลบุรี 650 คน ระยอง 647 คน นนทบุรี 468 คน สมุทรปราการ 443 คน สมุทรสาคร 402 คน นราธิวาส 401 คน ยะลา 366 คน สงขลา 301 คน ราชบุรี 299 คน อัตราติดเชื้อขณะนี้ถือว่าเบาบาง มีทิศทางที่ดี กราฟผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเป็นสีเขียว แต่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง นนทบุรีและปทุมธานี กราฟยังเป็นสีแดง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนสะสม 40,276, 356 โดส

ไม่ฉีดวัคซีนป่วยตายกว่า 1.1 หมื่น

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงข้อมูลอัตราการเสียชีวิต เทียบกับประวัติการได้รับวัคซีนพบว่าผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน 11,563 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.8 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ดังนั้น สรุปได้ว่า การได้รับวัคซีนไม่ใช่ป้องกันการติดเชื้อ แต่เพื่อให้อาการป่วยหนักและเสียชีวิตลดน้อยลง ส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังเป็นหมิ่นอยู่ในปัจจุบัน มีข้อมูลว่าเป็นการติดเชื้อจากงานศพ รับประทานอาหารร่วมกัน พุดคุยกัน คำจิ้นอยู่เฉียดๆ จึงกลายเป็นกิจกรรมเสี่ยง นอกจากนี้ยังพบมีการจัดเวทีส่งเสริมการขายในพื้นที่ที่ให้ได้ แต่ก็ไม่ควรขณะเดียวกัน ยังพบบางพื้นที่ละเมิดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงเรียน ตลาด บางทีก็หย่อนยาน ทั้งนี้ การปรับมาตรการ ไม่อยากให้คิดว่าผ่อนคลายเป็นแต่ปรับมาตรการเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้พร้อมกับมาตรการควบคุมโรค เมื่อประกาศไปแล้วก็เป็นข้อห่วงใย ที่ห้างสรรพสินค้า คนแน่น บนถนนรถติด ไปตลาดเห็นคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ รู้สึกไม่สบายใจต้องขอความร่วมมือประชาชนมากกว่าจะโทษใคร เมื่อเราตกลงร่วมกันแล้วจึงขอความร่วมมือ 3 ประเด็นคือบุคคลเสี่ยง สถานที่เสี่ยง กิจกรรมกิจกรรมเสี่ยง หากเห็นภาพเหล่านั้นว่าเสี่ยง ขออย่าเข้าไปร่วมเสริมเติมเข้าไป การ์ดอย่าตก

ส.ว.ติดโควิดร่วมหวดแก่ รธน.

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาว่า นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส.ว.ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อโควิด-19 จริง โดยติดมาจากที่อื่น ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ใด เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าติดเชื้อวันใด มี ส.ว.คนใดอยู่ในวงหนึ่งหรือวงสองบ้าง เนื่องจากเพิ่งประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ขณะที่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.ประธานคณะกรรมการธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วุฒิสภา กล่าวว่า นายอภิชาติมาประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ยังมีอาการปกติ แต่พอกลับไปเหมือนมีอาการไข้ จึงตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อ แต่ไม่มีอาการมาก เข้าพักรักษาตัวที่ฮอस्पิทัลแล้ว หลังจากนั้นจะติดตามไทมไลน์อย่างละเอียด เบื้องต้นพบ นายอภิชาติร่วมประชุมวุฒิสภา วันที่ 6-8 ก.ย. และประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 10 ก.ย. ในการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ร่วมประชุม ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรม แสดงตนเป็นองค์ประชุม 355 คน ก่อนที่องค์ประชุมจะล่ม ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จะได้ตรวจสอบระมัดระวังตัว และช่วงเช้าวันที่ 13 ก.ย. เจ้าหน้าที่วุฒิสภาได้ประสานไปยังบุคคลใกล้ชิดนายอภิชาติให้เข้ามาตรวจหาเชื้อแบบ ATK ที่รัฐสภาแล้ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

ยา “โมโนโคลนอล” ถึงไทยแล้ว

นอกจากนี้ มีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @GermanAmbTHA ว่า ยาที่ประเทศไทยได้รับจากให้กับประเทศไทยใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มาถึงไทยแล้ว ในวันที่ ตนมาร์บโมโนโคลนอล แอนติบอดีมูลค่า 150 ล้านบาท ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมควบคุมโรคและกรมศุลกากรของไทย ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า ไทยขอขอบคุณเยอรมนีที่มอบยารักษาชนิด Casirivimab/Imdevimab จำนวน 2,000 ยูนิตให้แก่ประเทศไทย โดยยาดังกล่าวขนส่งถึงไทยแล้วเมื่อเช้าววันที่ 13 ก.ย. โดยมีอธิบดีกรมยุโรป เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมการส่งมอบ

หลาย จว.ได้โควิดยังแรง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เป็นเลขสามหลัก โดย จ.ยะลา เจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม 366 คน มากสุดพบใน อ.บันนังสตา 76 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนติดเชื้อมาจากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ครอบครัว ญาติและที่ทำงานถึง 251 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ ขณะที่ จ.กระบี่ ที่พบคลัสเตอร์ใหญ่จากแคมป์คนงานก่อสร้างบนเกาะพีพี ป่วยสะสม 62 คน กับคลัสเตอร์ตลาดนัดใน อ.คลองท่อม และ อ.เหนือคลอง ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ ออกประกาศฉบับที่ 60/2564 ลงวันที่ 12 ก.ย.64 มีสาระสำคัญคือยังคงคุมเข้มการเข้าออกจังหวัด จำกัดจำนวนคนนั่งรับประทานอาหารในร้านตามเวลาที่กำหนด เว้น อ.คลองท่อม และ อ.เหนือคลอง ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน รวมไปถึงปิดให้บริการสถานศึกษาให้เรียนแบบออนไลน์ งดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 5 คน ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เริ่มบังคับใช้วันที่ 15 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

ชัยภูมิ-อุดรฯติดเชื้อในคุกพุ่ง

ขณะที่ จ.ชัยภูมิ สถานการณ์กลับมาน่าหนักเมื่อภาพรวม วันที่ 13 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 51 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดถึง 41 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 1,400 คน เสียชีวิตต่อเนื่องอีก 1 ศพ ขณะที่คลัสเตอร์ใหญ่ชุมชนสี่เหล็กรใหญ่ ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 คน ทางจังหวัดสั่งปิดเพิ่มเฉพาะคุ้มสะพานควาย ชุมชนสี่เหล็กรใหญ่อีก 14 วัน ส่วน จ.อุดรธานี นอกจากคลัสเตอร์ตลาดไทยอีสานที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดสะสม 151 คน แล้วยังได้รับแจ้งจากเรือนจำกลางอุดรธานี พบเพิ่มอีก 401 คน ขณะที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เกิดคลัสเตอร์ใหม่เป็นชาวอินเดียนายค้าเงินผ่อน ติดเชื้อโควิดก่อนแพร่กระจายมีผู้ติดเชื้อรวม 7 คน มีผู้ใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก 17 คน เป็นชาวอินเดียนถึง 16 คน

โคราชผวา 7 ผู้ค้าผลบวกรายตัว

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 163 คน เสียชีวิต 1 ศพ เป็นหญิง อายุ 32 ปี โดยมีคลัสเตอร์นำทางสุดคือคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี (ตลาดสุรนครเดิม) เขตเทศบาลนครราชสีมา มีพื้นที่ติดกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา เจอป่วยสะสมแล้ว 82 คน ขยายเป็นวงกว้าง และมีปัญหาคือตรวจเชิงรุก ATK กว่า 1,444 คน พบเชื้อ 74 คน ที่น่ากังวลคือมี 7 คน ผลตรวจเป็นบวก แต่ไม่ยอมมาตรวจยืนยันผลและไม่สามารถติดต่อกลับได้ โดยต้นเหตุของคลัสเตอร์น่าจะมีความเชื่อมโยงกับตลาด อ.พิมาย และขยายลูกหลานไปใน อ.เมืองนครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อ.สีคิ้ว อ.พิมาย อ.ด่านขุนทด 3 ราย และ อ.วังน้ำเขียว ขณะเดียวกัน ที่ตลาดเท็ดโท (ตาลคู่) ริมถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง แหล่งซื้อขายอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง น.ส.ศุคนธ์ทิพย์ พนมเสวีรัฐ ผู้จัดการตลาดเท็ดโท พร้อมบุคลากรสาธารณสุข อ.เมือง รพ.เทพรัตนนครราชสีมาและเทศบาลตำบลสุรนารี ระดมตรวจเชิงรุกค้นหาเชื้อ ให้กลุ่มเสี่ยงผู้ค้าผักผลไม้จำนวน 210 คน พบผลบวก 3 คน ทั้งนี้ ผจก.ตลาดเท็ดโท เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ค้า กวาร์้อยละ 50 ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ส่วนผู้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนได้สุ่มตรวจหาเชื้อ ถือเป็นโรคที่สามารถสกัดได้ทั้งหมดที่



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2192810>

เด็กมะกันกลับมาเรียนตามปกติ

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ยอดติดเชื้อสะสมกว่า 225.53 ล้านคน เสียชีวิต รวมกว่า 4.64 ล้านคน เป็นการติดเชื้อในวันเดียว 374,780 คน เสียชีวิตในวันเดียว 5,933 คน ทิศทางแพร่ระบาดโดยรวมถือว่าลดลง โดยที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เด็กนักเรียนประมาณ 1 ล้านคน กลับเข้าชั้นเรียนตามปกติ ภายใต้ข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัย และครูทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบโดส ต่างกับฟิลิปปินส์ที่เริ่มเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์ ต่อเป็นปีที่สอง จนสหประชาชาติแถลงแสดงความกังวลต่อพัฒนาการของเด็กในฟิลิปปินส์ ที่สิงคโปร์ ศาลสั่งจำคุก 7 เดือน หญิงชาวสิงคโปร์ วัย 32 ปี ฐานปลอมแปลงเอกสารว่าตัวเองตกงาน เพื่อรับเงินเยียวยาโควิด มูลค่า 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 98,000 บาท



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์: <https://www.thairath.co.th/news/local/2192788>



เด็กต้องได้วัคซีน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ แถลงร่วมกับกรมควบคุมโรค สธ.ถึงแนวทางเตรียมเปิดเทอม 2 ด้วยการให้ นร.ในสังกัด สพฐ.อายุ 12-17 ปีเศษ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม และผู้ปกครองต้องยินยอมให้ฉีด คาด จะเริ่มได้ ต.ค.นี้ ประเดิมใน 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มก่อน.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/269328/>

เช็กด่วน! 2 หน่วยงานเปิดฉีดไฟเซอร์ฟรี เน้นกลุ่มโรคเรื้อรัง-หญิงตั้งครรภ์-คนชรา

สถานีกาชาดที่ 5 สว่างคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ และ รพ.วิมุตกรุงเทพ ประกาศฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง "วอล์ก อิน" และ "ลงทะเบียน" เน้นเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และคนชรา



จากกรณีโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้รับการจัดสรรและกระจายการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ออกไปตามที่ได้ประกาศไว้ในแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังที่เป็นข่าวมาแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 19 ก.ย. “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รวบรวมรายชื่อรพ.และหน่วยแพทย์ที่ให้ บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามกันดังต่อไปนี้

สถานีกาชาดที่ 5 สว่างคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศว่าจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม(กลุ่ม 608) สามารถ “วอล์ก อิน” เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2564 ณ อาคารหอพักแผน วรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจ จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

1. อายุ 12 -59 ปีขึ้นไปที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
3. อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 14 กันยายน 2504)

กำหนดวอล์กอินฉีดวัคซีน ในอาคารหอพักแผน วรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 14 -15 กันยายน 2564 เริ่มแจกบัตรคิวและคัดกรองเวลา 06.30 น. (รับวันละ 600 คิวต่อวัน) สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมติดตัวมาได้แก่ บัตรประชาชน (ผู้ที่มีโรคประจำตัว และสตรีมีครรภ์กรุณาแสดงหลักฐานการรักษา)

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/269328/>

รพ.วิมุตกรุงเทพ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุ 12 -16 ปี (7 กลุ่มโรคเรื้อรัง) พร้อมเปิดให้บริการปรึกษากุมารแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก โดยเด็กอายุ 16-18 ปี ให้ฉีดได้ทุกราย ส่วนเด็กอายุ 12-16 ปี ให้ฉีดเฉพาะที่มี 7 โรคเรื้อรัง โดยผู้ปกครองที่สนใจ สามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 นำประวัติการรักษา หรือผล Lab ที่มี และยาเดิมที่ท่านอยู่ เข้ามาปรึกษาแพทย์รพ.วิมุต สามารถจองคิวนัดหมายผ่าน **“วิมุต แอปพลิเคชัน”** หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้เลือกช่องสุขภาพเด็ก โดยสามารถจองคิวปรึกษาแบบเข้ามาพบแพทย์ที่แผนกสุขภาพเด็กชั้น 3 รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. และจองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น.

2 หลังได้รับการปรึกษาแพทย์แล้วสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนที่ รพ. วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยจะต้องเข้ารับฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมาย

3 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 02-079-0000 Line **รพ.วิมุตกรุงเทพ**



ส่วนที่ รพ.ภูมิพลากับ รพ.ตำรวจ ที่เปิดให้ฉีดเช่นกันนั้น ตอนนี้ได้ปิดรับแล้วเนื่องจากการแจ้งลงทะเบียนเต็มแล้ว.



เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/269199/>

อนามัยโลก-อย.สหรัฐมองการฉีดบูสเตอร์ “ยังไม่จำเป็นกับคนทั่วไป”

ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก และคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 "ยังไม่จำเป็นในวงกว้าง"



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ว่า วารสารการแพทย์แลนเซต เผยแพร่บทความ ซึ่งเป็นการเขียนร่วมกันโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) กับคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (เอฟดีเอ) รวมถึง นพ.ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของดับเบิลยูเอชโอ พญ.โซมยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของดับเบิลยูเอชโอ พญ.อานา มาเรีย เฮนา เรสเตรโป หัวหน้าฝ่ายวิจัยของดับเบิลยูเอชโอ และพญ.มาเรียน กรูเบอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยวัคซีนของเอฟดีเอ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม หรือบูสเตอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เนื้อหาสำคัญของบทความมองว่า ยังคงต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ "ที่มากเพียงพอและมีความละเอียดกว่านี้" ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้น "สามารถให้ผลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง" ในการลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เช่น การฉีดบูสเตอร์สามารถลดแนวโน้มการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวได้มากเพียงใด และ "มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน" ต่อบรรดาเชื้อไวรัสโคโรนาหลากหลายสายพันธุ์ ที่กำลังแพร่กระจายอยู่บนโลกในเวลานี้

นอกจากนี้ การฉีดบูสเตอร์ "เร็วเกินไป" และ "บ่อยเกินไป" อาจเป็นอันตรายมากกว่าสร้างประโยชน์ อย่างไรก็ตาม คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งร่วมกันเขียนบทความชิ้นนี้มองว่า บุคคลบางกลุ่ม อาทิ ผู้มีโรคประจำตัวซึ่งส่งผลให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าบุคคลปกติสมควรได้รับวัคซีนเข็มสาม และทิ้งท้ายว่า "วัคซีนทุกแบบ" ซึ่งดับเบิลยูเอชโออนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน สามารถลดความเสี่ยงจากการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ "และจะมีประโยชน์มากกว่านี้" หากใช้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/269199/>

อนึ่ง สหรัฐเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สาม ให้แก่ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา แต่เอพีดีเอยังไม่ได้ขอสรุปต่อการทำเนียบขาวเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่สามแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ต้องการให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.นี้.

เครดิตภาพ : AP



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/politic/601990>



'ชวน' ยันสภาวะคุมเข้มทุกชั้นตอนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ลามซึ่กลุ่มเสี่ยง ต้องระวังมาก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดหลังมีส.ว.ติดเชื้อและจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นว่า มีการตรวจทุกระยะ วานนี้ (13 ก.ย.) ได้ตรวจแอนติเจน เทสต์ คิต (ATK) ข้าราชการสภาฯ จำนวน 260 คนติดเชื้อแค่ 1 คน แต่ก็มีกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเราก็ไม่ปล่อยปละละเลย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เข้มและได้เตือนว่า อย่าไปปล่อย ทุกกระบวนการต้องเข้มตลอด ฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านต้องระวังมาก

“ส่วนใหญ่ที่ทราบมาเฉพาะที่ติดเชื้อก็ไม่ได้ติดจากในสภาฯ แต่ติดมาจากข้างนอกหรือจากที่พัก แต่ในสภาฯ เข็มตลอด กรณีไหนที่เห็นว่าเสี่ยงก็กันไว้ไม่ให้มาทำงานและกักตัว วิธีนี้อาจจะช่วยได้ตลอดรอดฝั่งเพราะทำให้คนติดเชื้อไม่มาก ส่วนส.ส.ถือว่าติดเชื้อน้อย ส่วนส.ว.ที่ติดเชื้อ 1 คนนั้นก็แสดงความเห็นใจและห่วงใยไปแล้ว แต่หากดูจากตัวเลขถือว่าในกลุ่มนักการเมืองยังติดเชื้อกันน้อย แต่ต้องอย่าไปประมาท ระวังระวังสวมหน้ากากอนามัย” ประธานสภาฯ กล่าว

เมื่อถามว่า ส.ว.ที่เข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา จะมีปัญหาหรือไม่ เพราะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่ในห้องประชุม นายชวน กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูล ว่าผู้ใดมีปัญหาจากการลงมติวาระ 3 ในวันที่ดังกล่าว สิ่งที่ต้องจับตาที่สุดคือความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งไม่มีคนใดที่บกพร่องเรื่องนี้เลย แต่การอยู่ใกล้กันก็มี เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกที่ต้องมานั่งอยู่ร่วมกันจำนวนมาก แต่โดยรวมถือว่ามาตรการป้องกันปฏิบัติตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคแนะนำมาตลอด โดยกรมควบคุมโรคก็ได้มอบชุดตรวจ ATK มาจำนวน 1,000 กว่าชุด ซึ่งในการตรวจขึ้นอยู่กับความสมัครใจของส.ส. ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/inter/601988>



'นิวยอร์ก'เปิดโรงเรียนครั้งแรกในรอบ1ปี หลังต้องเรียนออนไลน์หนีโควิด-19

14 กันยายน 2564 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน โรงเรียนของรัฐในนครนิวยอร์ก เปิดเทอมให้นักเรียนกลับเข้าชั้นเรียนเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี หลังปิดไปตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว ตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน

สำหรับโรงเรียนรัฐในนครนิวยอร์ก ถือเป็นระบบการศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกา โดยมีนักเรียนอยู่ในระบบประมาณ 1 ล้านคน

ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดเทศบาลนครนิวยอร์กเกือบทั้งหมดจากจำนวนประมาณ 300,000 คน ได้รับคำสั่งให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบในสำนักงานด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือมีเช่นนั้นต้องผ่านการตรวจคัดกรองทุกสัปดาห์

มั่นคง ครองไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/601964>



พุ่งอีก! สมุทรสาครพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่542ราย เสียชีวิตเพิ่ม5ราย

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19 (13 ก.ย.64) มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 542 ราย แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก 52 ราย เข้าตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 392 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 7,815 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 431ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 8,156 ราย

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด19 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน 3,888 โดส โดยแบ่งเป็นวัคซีนเข็มแรก 2,600 โดส วัคซีนเข็มที่สอง 1,288 โดส ยอดรวมสะสมมีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วรวม 746,801 โดส

ด้านสส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแจกจ่ายของอุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 บริเวณด้านหน้าศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์หลังศึกดีลิททิคุ้มบ้านคูเมืองของคนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนผู้ติดเชื้อ 101,729 (+542)	ค้นหาเชิงรุก	28,051 (+52)	ไทย	12,550 (+48)
			ต่างชาติ	15,501 (+4)
	Bubble & Sealed 6,064			
โรงงาน	5,447 (+98)	ไทย	702 (+17)	
		ต่างชาติ	4,745 (+81)	
เรือนจำ	617 (+0)	ไทย	556 (+0)	
		ต่างชาติ	61 (+0)	
	ไม่โรงพยาบาล 67,614			
ในจังหวัด	52,650 (+369)	ไทย	40,095 (+288)	
		ต่างชาติ	12,555 (+81)	
นอกจังหวัด	14,964 (+23)	ไทย	12,672 (+15)	
		ต่างชาติ	2,292 (+8)	

กลับบ้านแล้ว
85,004
 (+1,015)

อยู่ระหว่างการรักษา
15,971

เสียชีวิต
754



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2938390

หนุ่มสาวโรงงานอุตสาหกรรมติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่ม



หนุ่มสาวตามนิคมอุตสาหกรรมทั้ง อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ ติดต่อมากกว่า 10 คลัสเตอร์ หลายแห่ง ผู้ว่าฯ-บริษัทฯแจ้งเตือน ล่าสุดยอดระบดเพิ่ม 276 ราย พร้อมเร่งสร้าง รพ.สนามเพิ่มที่เทศบาลเมืองหนองกี่รองรับ

วันที่ 14 ก.ย.64 นายวรพันธุ์ สุวรรณเสถียร ผวจ.ปราจีนบุรี ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุข้อความว่า

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงค้นหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบพนักงานของ บริษัท สุรพลนิชิเรฟิตส์ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี และบริษัท สุรพลซูพริมาฟูดส์ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับพนักงานของ บริษัท สุรพลนิชิเรฟิตส์ จำกัด และบริษัท สุรพลซูพริมาฟูดส์ จำกัด ดังนี้

1. หากท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
2. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือผิดปกติอื่น ๆ ให้พบแพทย์โดยทันที
3. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักของตนเองโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ซื้อยารักษาโรค ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ
4. งดการรับประทานอาหารและใช้ของร่วมกัน หากมีความจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว
5. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
6. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในครอบครัว
7. หลีกเลี่ยงการพบปะกับญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขณะที่นายอุดม แนวสุขนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ได้เตรียม รพ.สนามเพื่อรองรับ หนุ่มสาวโรงงาน และประชาชนในพื้นที่เพิ่มแล้ว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2938390

ด้าน นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 276 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 10,431 ราย ติดเชื้อมากขึ้นที่เข้ามารักษา จำนวน 875 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 14 กันยายน 2564 จำนวน 11,310 ราย

จำแนกตาม คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 11,035 – 11,310

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 106 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี อ.กบินทร์บุรี จำนวน 20 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเพ็ดส์ จำกัด จำนวน 13 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สหเชเรน จำนวน 11 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท แอดแวนเทจฟูดแวร์ จำนวน 9 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 9 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลซูพริมาฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 6 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์ไซต์ก่อสร้างท่าตุม (ระลอกใหม่) จำนวน 5 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท โนวินต้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท พูลิคุระฯ

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ปราจีนลาเท็กซ์ จำนวน 1 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ ฯ จำนวน 1 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท LETA Stone ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย

ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 73 ราย

ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 16 ราย

การกระจายของผู้ป่วย นอกจังหวัดจำนวน 15 ราย อ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 19 ราย อ.กบินทร์บุรีจำนวน 70 ราย อ. นาดีจำนวน 43 ราย อ. บ้านสร้าง จำนวน 1ราย อ.ประจันตคามจำนวน 7 ราย อ. ศรีมหาโพธิ์ จำนวน

105 ราย อ. ศรีมโหสถจำนวน 16 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2938390

ด้านผู้บริหารของบริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ อ.ศรีมหาโพธิ์ Western Digital บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานประกอบการ

สืบเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ และทาง สาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี รวมถึงสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้เข้ามาประเมินและร่วมกันหา มาตรการในการป้องกันเชื้อไม่ ให้มีการระบาดเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และเข้มงวด โดยได้เพิ่มเติมมาตรการ ต่างๆดังต่อไปนี้

1. ปิดพื้นที่การผลิตที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง เพื่อทำการฆ่าเชื้อ และหยุดการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
-พื้นที่ผลิต HSA (Head Stag Anently) Phase: 1 จำนวนพนักงานในพื้นที่การผลิต 1,206 คน
-พื้นที่ การจัดเตรียม Part Detvery ใน HDA (Hard Disk Assembly) จำนวนพนักงาน ในพื้นที่การผลิต 711 คน
2. ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ทันที และ ให้พนักงานที่มีผลการตรวจเป็นบวกเข้ารับการ AT-PCR test ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงทำการกักกันตัวเอง ของพนักงาน ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อสังเกตอาการในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน หรือตามคำแนะนำ ของ แพทย์ โดย มีการเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด ปัจจุบันมีการตรวจ หาเชื้อ ให้กับพนักงานไป แล้ว จำนวนกว่า 3,500 คน
3. จัดเตรียมพื้นที่ ภายในพื้นที่หอพักบริษัทฯ จำนวน 192 เตียง เพื่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ใน กรณีที่จำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอซึ่งสามารถดำเนินการให้ทันที
4. จำนวนการฉีดวัคซีนของพนักงาน
-ปัจจุบันมีพนักงานได้รับ วัคซีน (ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แล้วทั้งสิ้น 95% (10,402 คน)
-และมีพนักงานได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วจำนวน 93.5% (10,200 คน) ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
5. จัดเพิ่มมาตรการในการยกพื้นที่ แยกกลุ่มการเข้า ใช้บริการร่วมกันของพนักงานในที่ส่วนกลางภายใน บริษัทฯ เช่น โรงอาหาร ห้องพัก ผ่อน ล็อคเกอร์ ท้องน้ำ เป็นต้น
6. พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการผลิต เช่น พนักงานสำนักงาน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต ให้มี การทำงานที่บ้าน ทั้งหมด จำนวนกว่า 1200 คน
7. ให้พนักงานที่มี อาการ คัดลอกจะเป็นไข้ หรือ มี อาการข้างเคียง รวมถึงบุคคลที่ ไปในพื้นที่เสี่ยง หยุด งานทั้งหมดเพื่อสังเกตอาการ และเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในบริษัทฯ
8. เน้นให้พนักงานยึดถือการป้องกันโควิด19 ตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อคนส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำ ให้พนักงานทุกคนรวมถึงชุมชนรอบข้างมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ สูงสุดขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะ ดำเนินการในทุกวิธีการเพิ่มเติมทุกมาตรการและปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกัน โรค covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดตามมาตรการที่ กำหนดไว้เป็นอย่างดีที่สุดและพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ ที่ยากลำบาก นี้ ไปด้วยกัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23045>

"อนุทิน" เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12 ปี ส่วนยี่ห้อต้องมาขึ้นทะเบียน อย.

รองนายกฯ-รมว.สธ. เผยแผนฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 12 ปีขึ้นไป ซ้ำไปให้บริการถึงโรงเรียน ส่วนวัคซีนเบื้องต้น "ไฟเซอร์" เหตุขึ้นทะเบียนยี่ห้อเดียวว่า ใช้ได้ ส่วนยี่ห้ออื่นขอให้มาขึ้นทะเบียนกับ อย.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปว่า เป้าหมายของการให้บริการวัคซีนนั้น เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย จากโรคระบาด วางแผนไว้ว่า จะไปให้บริการกันในโรงเรียน ส่วนวัคซีนที่จะให้บริการ เบื้องต้นมีเฉพาะไฟเซอร์ เนื่องจากตอนขึ้นทะเบียน เป็นยี่ห้อเดียว ที่ระบุว่า สามารถ ฉีดให้กับเด็ก อายุ 12 ปีขึ้นไปได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ ก็ต้องดูผลศึกษาจากคณะกรรมการวิชาการเพิ่มเติม ส่วนการลงมือปฏิบัติ ก็อาจต้องให้ผู้ปกครองร่วมกันตัดสินใจด้วย สำหรับวัคซีน ยี่ห้ออื่น หากจะมาให้บริการกับเด็กก็ต้องไปขึ้นทะเบียนใหม่กับทาง อย.

สถานการณ์การให้บริการวัคซีนในประเทศไทย มีการจัดหา และนำเข้าวัคซีนเรื่อยๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ความสามารถในการฉีดของเราทำได้ถึง 9 แสนโดสต่อวัน การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่จำเป็น จะช่วยลดอัตราการป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมาตรการการคลายล็อคนับจากนี้ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากปัจจัยหลายอย่าง หากมั่นใจว่ามีความปลอดภัยการคลายล็อค ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23038>

เร่งฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก “หญิงตั้งครรภ์” หลังตัวเลขเสียชีวิต 82 ราย แต่ฉีดวัคซีนน้อย 5.5 หมื่นรายจาก 5 แสน

กรมอนามัยชวนหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนโควิด19 หลังตัวเลขเสียชีวิต 82 ราย ขณะที่ฉีดวัคซีนยังน้อย พบเข็มแรกเพียง 5.5 หมื่นราย จากคนท้องกลุ่มนี้ทั้งหมด 5 แสนราย เดิมนำร่อง “1 เดือน 1 แสน” คาด ก.ย.นี้ต้องฉีดให้ถึง 1 แสนรายให้ได้ หวังใช้ช่องทาง รพ.สต. คลินิกฝากครรภ์ จุดบริการฉีดวัคซีน เน้นทำงานเชิงรุกฉีดใกล้บ้านมากที่สุด พร้อมเผยแพร่ฉีดวัคซีนหญิงท้อง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงานเดือนแห่งการณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “1 เดือน 1 แสนราย” ว่า วันนี้เป็นการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง “608” ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากรับเชื้อจะเสี่ยงรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่ประมาณ 2% ดังนั้น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับวัคซีนเร็วที่สุด

นายสาธิต กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการดึงหญิงตั้งครรภ์ให้เข้ารับวัคซีนมากที่สุด โดยข้อมูลจากฝ่ายวิชาการยืนยันชัดเจนว่า การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนขึ้นไปไม่มีอันตราย ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีประมาณ 5 แสนคน แต่ขณะนี้กลับฉีดได้ประมาณ 5.5 หมื่นราย ซึ่งยังไม่มากนัก ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดทำกรรณรังสีให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยเร็ว และครอบคลุมมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่าในเดือนก.ย.นี้ต้องฉีดให้ได้ถึง 1 แสนราย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ปกติหญิงตั้งครรภ์ต้องไปฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์อยู่แล้ว ก็จะมีการนำวัคซีนไปที่จุดคลินิกฝากครรภ์ เพื่ออำนวยความสะดวก รวมไปถึงศูนย์บริการฉีดวัคซีน อย่างบางจุดต้องลงทะเบียน แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง หรือหญิงตั้งครรภ์ หากจำนวนไม่มากก็ให้ฉีดได้ทันที “ขณะนี้จัดฉีดเชิงรุกให้เข้าใกล้กลุ่มนี้มากที่สุด โดยมีท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นฝ่ายสนับสนุน สิ่งสำคัญเราต้องอำนวยความสะดวกให้พวกเขา ขณะนี้เราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้มากและครอบคลุมที่สุด” นายสาธิต กล่าว





ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23038>

ผู้สื่อข่าวถามว่าใช้วัคซีนสูตรไหนสำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป นายสาธิต กล่าวว่า ตัววัคซีนมี 2 สูตร แต่สูตรหลักคือ เข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มที่สองเป็นแอสตราเซนเนกา แต่หากจุดฉีดมีแอสตราฯ กับแอสตราฯ ก็สามารถดำเนินการได้ เป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวก แต่ข้อมูลวิชาการเห็นว่า การสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นต้องเป็นซิโนแวค และแอสตราฯ

เมื่อถามว่าพื้นที่ไหนต้องกังวลมากที่สุด นายสาธิต กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 12 หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าที่อื่น มาจากปัจจัยวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ซึ่งพื้นที่นี้มีการรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้ แต่ภาพรวมก็มีข้อจำกัดเยอะมาก อย่างแรกๆ หญิงตั้งครรภ์ก็กลัววัคซีน อยากได้คุณภาพสูงสุด และยังคงกลัวว่า จะมีผลต่อลูกที่เกิดมาหรือไม่ และยังมีปัญหาบางส่วนไม่ได้ฝากครรภ์ ขณะนี้เร่งให้รพ.สต.ทำความเข้าใจในพื้นที่ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ามาในระบบ หรือไม่เข้ามาก็ต้องทำเชิงรุกไปฉีดให้ถึงที่ สิ่งสำคัญอยากให้เขาต้องรอ ต้องให้เขาเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด

นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนถึงปัจจุบันพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อจำนวน 3,668 ราย เสียชีวิต 82 คน คิดเป็นกว่า 2% และทารกแรกเกิดติดเชื้อจำนวน 180 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7.3 หมื่นราย เข็มที่ 1 55,697 ราย และเข็มที่ 2 17,574 ราย ขณะที่เข็มที่ 3 มี 197 ราย ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่วนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่พบปัญหาอัตราการเสียชีวิต การเข้าถึงวัคซีน มาจากหลายปัจจัย ซึ่งโดยหลักงานอนามัยแม่และเด็กของพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นการทำงานค่อนข้างยาก ทั้งเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำงานเชิงรุก สร้างความเข้าใจมาตลอด และขณะนี้ก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคลินิกฝากครรภ์ หรือการขับเคลื่อนผ่านนโยบายสามหมอ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์และทารกแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,668 ราย เป็นชาวไทย 2,475 ราย และชาวต่างชาติ 1,193 ราย โดยมารดาเสียชีวิตสะสม 82 ราย และทารก 37 ราย ขณะที่ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 695 ราย รองลงมา สมุทรสาคร 554 ราย สมุทรปราการ 137 ราย ตาก 133 ราย ปทุมธานี 128 ราย นครราชสีมา 121 ราย สงขลา 116 ราย ยะลา 112 ราย นครปฐม 90 ราย และพระนครศรีอยุธยา 88 ราย





ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23040>

เร่งฉีดวัคซีนโควิดผู้ป่วยติดเตียง พร้อมส่งทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง



วันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุมสำนักอนามัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ถึงที่พักอาศัยภายในบ้าน

ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีน โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน 5,962 ราย เข้าเกณฑ์การได้รับการฉีดวัคซีน 3,373 ราย ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว 3,186 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 187 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2,841 ราย และผู้พิการ 345 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค.-10 ก.ย.64)

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน หรือ Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ติดค้างในชุมชนต่างๆ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-11 ก.ย.64 รวมทั้งสิ้น 4,515 ชุมชน มีผู้ได้รับการบริการ 228,328 ราย ตรวจ ATK 70,112 ราย มีผลบวก 6,570 ราย พร้อมกันนี้ทีม Bangkok CCRT ยังได้ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 67,525 ราย ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง 67,522 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 331 ราย โดยมีผู้ป่วยที่เข้าระบบ Home Isolation 5,969 ราย ผู้ป่วยเข้าระบบ Community Isolation 302 ราย และผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล 299 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย.64)